

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Singapore: “Việt Nam - Điểm đến của kỷ nguyên khoa học công nghệ và hợp tác tài chính”

• 13/03/2025

•
•

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 13/3 tại Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Singapore: “Việt Nam - điểm đến của kỷ nguyên khoa học công nghệ và hợp tác tài chính” do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức.



Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



*Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN*

Tham dự tọa đàm có hơn 100 doanh nghiệp Singapore và Việt Nam trong các lĩnh vực: công nghệ cao, viễn thông, tài chính ngân hàng, năng lượng, vận tải hàng không, xây dựng - bất động sản, khu đô thị, sản xuất chế biến nông sản, y tế, đào tạo nguồn nhân lực.

Tại tọa đàm, chia sẻ về định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu phát triển trung tâm tài chính để nâng tầm hệ thống tài chính quốc gia, vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính khu vực và quốc tế. Với 5 định hướng chiến lược: Tiếp tục mở cửa mạnh mẽ lĩnh vực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các định chế tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, minh bạch, công bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế; Triển khai rõ ràng lộ trình hình thành trung tâm tài chính tại Việt Nam vào năm 2035; Đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ tài chính; Tăng cường kết nối với Singapore và các trung tâm tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để phát triển nhân lực chất lượng cao; Đảm bảo ổn định thị trường tài chính, quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ Việt Nam mong muốn có sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ Singapore - một hình mẫu tiêu biểu của phát triển tài chính quốc tế và đổi mới sáng tạo.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà kinh tế Singapore chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thị trường tài chính và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Singapore; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư, các ngành công nghệ cao; kinh nghiệm đầu tư, phát triển công nghệ, xây dựng trung tâm tài chính và các khuyến nghị cho Việt Nam...

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Singapore đang bước sang giai đoạn phát triển tốt đẹp, hướng đến tầm cao mới dựa trên sự chia sẻ lợi ích chiến lược, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và có tính

bổ trợ cao. Đặc biệt Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đã mở ra không gian hợp tác kinh tế mới, nhiều đột phá trong thời gian tới. Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam - Singapore được ký kết giữa hai chính phủ đã thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Đến nay, quan hệ Việt Nam - Singapore được xem là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả trong ASEAN, trở thành hình mẫu để thúc đẩy các cơ chế hợp tác nội khối cũng như trong khu vực. Những kết quả hợp tác về kinh tế là đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của hai bên. Bước sang thập kỷ thứ 5 của quan hệ song phương, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nội lực dồi dào của mỗi quốc gia cũng như hơi thở của thời đại mới, thời đại của cách mạng khoa học công nghệ của liên kết, hội nhập khu vực sâu sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam và Singapore đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, điều đó không chỉ có nghĩa là hai bên hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, mà còn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hợp tác; mong muốn của Việt Nam là công nghệ mới, công nghệ số, năng lượng sạch, năng lượng xanh, tất cả phải đưa được vào các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Singapore cần nâng tầm kết nối hai nền kinh tế, có chương trình hoạt động, kế hoạch, không chỉ tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh mà phải trên tổng thể chung. Singapore có nhiều lợi thế như nguồn tài chính, công nghệ khoa học, trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ thống logistics, kết hợp với Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, cần cù chịu khó, thông minh, thị trường rộng lớn, có nguồn đất đai, tài nguyên, đất hiếm... thì sẽ tạo ra nhiều đổi mới, khắc phục được hạn chế, tạo cơ hội lớn để cùng phát triển. Đây là sự kết nối không chỉ giữa hai nước mà còn tạo ra hiệu quả kết nối ASEAN, góp phần vào hòa bình và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao nên ngay từ bây giờ phải quyết liệt, nỗ lực không ngừng nghỉ. Vừa qua, Việt Nam đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, quy định cụ thể, minh bạch, tạo sự ổn định, thuận lợi cho người dân cũng như các nhà đầu tư, làm động lực để tháo gỡ khó khăn để phát triển, đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính, lấy người dân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam lần đầu tiên đặt kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, vì vậy phải tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam và Singapore đã ký thỏa thuận Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số. Sau khi nâng cấp quan hệ, hai bên đã quyết tâm đẩy nhanh thực hiện thỏa thuận này. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu đã đưa ra những lời khuyên, đề nghị, khuyến cáo, đề cập rất nhiều về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển trí tuệ nhân tạo, chip, bán dẫn, công nghệ lượng tử, dữ liệu ở Việt Nam. Đây cũng là vấn đề Việt Nam đang rất quan tâm, nghiên cứu để tạo động lực phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam lắng nghe các ý kiến về xây dựng trung tâm tài chính, khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư gián tiếp. Việc phát triển các quỹ đầu tư gián tiếp này có lợi cho các doanh nghiệp và cần thiết cho việc hình thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng quan tâm đến thị trường tiền điện tử, tiền kỹ thuật số. Chủ trương của Việt Nam là tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân làm động lực cho phát triển về mọi mặt của đất nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo, năng động, hiệu quả và quan trọng là có lòng tin, có hợp tác để chia sẻ, có thấu hiểu và cùng có lợi.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng

kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa: Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công thương (Việt Nam) và Trung tâm năng lượng xanh toàn cầu (Singapore); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore; Tổng Công ty hàng không Việt Nam và Công ty Dịch vụ nhà ga sân; Tổng Công ty hàng không Việt Nam và Công ty ST Engineering Aerospace (Singapore); Tổng Công ty hàng không Việt Nam, Tổng công ty du lịch Sài Gòn và Tập đoàn Alpha Pacific (Singapore); Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore); Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội và Công ty Willis Towers Watson, (Singapore); Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam và Trung tâm Tim Mạch Quốc gia Singapore; Công ty Cổ phần công nghệ Hekate Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wiz Holdings (Singapore)./.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN